

เหตุการณ์สำคัญ

- สหรัฐฯกำลังพิจารณาที่จะการผ่อนคลายมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ขณะที่จีนเองก็ได้เสนอเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ
- นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรี จะเสนอแผนสำรอง Brexit ต่อรัฐสภาอังกฤษ โดยจะมีการอภิปราย และลงมติต่อแผนดังกล่าวในวันที่ 29 มกราคม 2562 หลังจากที่สภาอังกฤษโหวตไม่เห็นชอบกับข้อตกลงฉบับล่าสุด
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง จากความกังวลการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน
- เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4 ปี 2561 ชะลอตัวลงเป็น 6.4% (yoy) ส่งผลให้ทั้งปี 2561 เศรษฐกิจขยายตัว 6.6% (yoy) เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
- คณะกรรมการการเลือกตั้งไทย ประเมินว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2562
- ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ซึ่งผลสำรวจของ Bloomberg คาดว่าจะคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำรวจโดย University of Michigan เบื้องต้นเดือนมกราคม 2561 ปรับลดลง -7.6 จุด มาที่ระดับ 90.7 จุด เนื่องจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางหน่วยงาน ส่งผลให้แรงงานจำนวน 8 แสนรายไม่ได้รับค่าจ้าง

ยุโรป

- ข้อตกลง Brexit ของนาง Theresa May นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอังกฤษ
- รัฐบาลของนายฯ Theresa May รอดพ้นมติไม่ไว้วางใจที่ 325 ต่อ 306 เสียง หลังจากที่ข้อตกลง Brexit ของรัฐบาลโหวตไม่ผ่านความเห็นชอบในสภา ทำให้แกนนำฝ่ายค้าน (พรรค Labour) ประกาศเปิดมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลในทันที
- นายฯ Theresa May จะเร่งเดินหน้าหารือกับสภาเพื่อทำการแก้ไขข้อตกลง Brexit ให้เป็นไปตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ โดยจะเสนอแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปต่อสภาในวันที่ 29 มกราคม 2562
- หลังจากได้ข้อตกลง Brexit ร่วมกันในสภาอังกฤษแล้ว นายฯ Theresa May จะต้องเสนอข้อตกลง Brexit ฉบับแก้ไขต่อ EU เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ญี่ปุ่น

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคม 2561 ชะลอตัวลงเป็น 0.3% (yoy) เนื่องจากราคาพลังงานและราคาอาหารลดลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อไม่นับรวมอาหารสดชะลอตัวลง 0.7% (yoy) โดยอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับต่ำและห่างไกลเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น

จีน

- เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4 ปี 2561 ชะลอตัวลงเป็นขยายตัว 6.4% (yoy) จากไตรมาสก่อนที่ 6.5% (yoy) เนื่องจากการบริโภคที่ชะลอตัวลงจากการใช้นโยบายที่เข้มงวดในตลาดเงินเพื่อลดความเสี่ยงของสินเชื่อนอกภาคธนาคาร และผลกระทบจากสงครามการค้า
- ตลอดทั้งปี 2561 เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.6% (yoy) ชะลอตัวลงจาก 6.8% (yoy) ในปี 2560

ไทย

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจัดการเลือกตั้งและประกาศผลภายใน 150 วัน (ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562) นับแต่ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย กกต. ประเมินว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดย กกต. สามารถย่นระยะเวลาในการรับรองผลเหลือ 45 วัน เพื่อให้สามารถประกาศรับรองผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี 2562)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.83%	+1.27%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,583.77 ลดลง 0.83% WoW โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องกว่า 8 พันล้านบาท สอดคล้องกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านซึ่งมีเม็ดเงินไหลเข้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากสัญญาณที่ดีในเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นให้ติดตาม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการประจำปี 2562 โดยในส่วนของบัญชีสินค้าควบคุม ได้มีมติให้เพิ่มสินค้า 1 รายการ คือ ยาและเวชภัณฑ์ เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม และถอดสินค้า 4 รายการออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ได้แก่ น้ำตาลทราย เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก และแบตเตอรี่รถยนต์ โดย กกร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจะประกอบด้วยตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกันภัย ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งสาเหตุที่ต้องนำรายการยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เข้าเป็นบัญชีสินค้าและบริการควบคุม เนื่องจากที่ผ่านมา มีประชาชนร้องเรียนถึงค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนคิดราคาสูงเกินความเป็นจริง กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz มาตรการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz นำมาประมวลและนำเงินรายได้ไปชดเชยผู้ประกอบการที่วัดจิตลวมไปถึงตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 เด็บโต 29.8%YoY รัฐบาลอนุมัติงบ 1.8 หมื่นล้านบาทพัฒนาโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคจำนวน 10 โครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและลำพูน คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 1.77 หมื่นล้านบาท การกำหนดวันเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนออกไปแต่จะไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันครบกำหนด 150 วัน ตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีจัดการเลือกตั้งหลัง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ <p>สัปดาห์นี้ ติดตาม 1) 22 มกราคม ครม.พิจารณาเกณฑ์คุมราคา ยา 2) 22-25 มกราคม การประชุม World Economic Forum (WEF)</p> <p>SET index สัปดาห์นี้ ดัชนีมีแนวโน้มวันที่ 1,570 จุด และแนวต้านที่ 1,610 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (18/01/2019 @ 2.50%)	-0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.01% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Slightly Overweight	<p>เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก การลงมติของรัฐสภาอังกฤษ 432 ต่อ 202 เสียง ไม่เห็นชอบร่าง Brexit ส่งผลให้รัฐบาลของนาง Theresa May ต้องเข้าสู่กระบวนการลงมติไม่ไว้วางใจ แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 325-306 เสียง ให้อำนาจต่อรัฐบาลของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ลดความไม่แน่นอนทางการเมืองของอังกฤษและยุโรปได้ สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (LB28DA) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ตีมาจากนักลงทุน กล่าวคือ การประมูลมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4581% และมี BCR สูงถึง 3.48 เท่า ซึ่งสูงสูดนับตั้งแต่มีการประมูล สำหรับนักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 17 ล้านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 7,917 ล้านบาท แต่มีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 7,900 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยสุทธิที่ 990,760 ล้านบาท คิดเป็น 7.83% ของมูลค่าตราสารหนี้ไทยทั้งหมด
	US Treasury 10Y (11/01/2019 @ 2.78%)	+0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.09% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี 2562)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+2.87%	+6.54%	I-Develop	Neutral	<p>ภาพรวมตลาดหุ้นผ่อนคลายจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯและจีนพัฒนาเชิงบวก จีนเสนอที่จะนำเข้าสินค้าสหรัฐฯเป็นเวลา 6 ปี รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯที่มีต่อจีน รวมทั้งโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศปิดสหรัฐฯพยายามยุติ Government Shutdown ด้วยข้อเสนอขยายคุ้มครองผู้อพยพย้ายเข้าสหรัฐฯและกลับกับการอนุมัติงบประมาณสร้างกำแพงเม็กซิโก ทั้งนี้ นักลงทุนยังจับตาประเด็น Brexit ที่เทเวระ เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะได้นำเสนอแผนการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปฉบับใหม่ต่อรัฐสภาภายในวันที่ 21 มกราคม ทั้งนี้ดัชนีวัดระดับความกลัวในตลาด Option ปรับตัวลง ตลาดให้นักลงทุนใกล้ประกาศงบ Earning Season รวมทั้งแนวโน้มว่า Fed จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในปีี้ ทั้งนี้หากดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าอาจหนุนภาพรวมตลาด Emerging Market ในปีี้ ดัชนี MSCI Emerging ปรับตัวขึ้น YTD ให้นำหนักต่อประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง</p> <p>ตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ อาทิ เงินเฟ้อของ UK ที่จะประกาศในวันที่ 16 มกราคม และติดตามถ้อยแถลงของประธาน ECB วันที่ 15 มกราคม ถ้อยแถลงของประธาน BOE วันที่ 16 มกราคม ถ้อยแถลงของประธาน BOJ วันที่ 17 มกราคม และติดตามประชุม G20 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม</p> <p>ภาพรวมราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวเหนือระดับ 1,275-1,280 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ แต่ราคาทองคำอาจไม่ไปไกลกว่า 1,300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่อาจเผชิญการ Take Profit ระยะสั้นจากนักลงทุนที่หันเข้าหา Risky Asset จากการคาดหวังการเจรจาการค้าจีนและสหรัฐฯใกล้คลี่คลาย สำหรับปัจจัยบวกในระยะสั้นจากที่เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนในต้นเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้จับตาดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้รวมทั้งปัจจัยจากที่ธนาคารกลางจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้น</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นจำกัดช่วงบวกหากมีปัจจัยเข้ามากระทบหรือกดดัน น้ำมันอาจส่งผลให้มีแรงกดดันความเสี่ยงของผู้จัดการสัญญาน้ำมันล่วงหน้าออกมาได้ ทั้งนี้ภาวะ Contango ในสัญญาน้ำมันล่วงหน้าลดลงจากที่คาดว่าตลาดจะสมดุลมากขึ้น เรายอมรับราคาน้ำมันระหว่าง 51-55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันฟื้นตัวดีขึ้นนับจากต้นปี 2562 เป็นต้นมา สิ่งที่จับตา 1) การผลิตน้ำมัน US shale oil ที่ยังคงระดับสูง 2) ความร่วมมือของ OPEC และ Non-OPEC ในการลดกำลังการผลิต 3) ภาพรวมการเจรจาการค้า 4) สถานการณ์ Brexit 5) ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของจีน</p>
	Europe (STOXX50)	+2.11%	+4.45%	M-VI		
	Japan (NIKKEI)	+1.50%	+3.25%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+1.69%	+5.42%			
	Gold	-0.63%	-0.03%	I-GOLD		
	Oil (WTI)	+4.28%	+18.48%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.29%	+1.35%	I-SMART	Neutral	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.78% โดยตลาดมีมุมมองต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯอาจจะชะลอหรือปรับขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในปีี้ รวมทั้งการเติบโตเศรษฐกิจโลกชะลอลงตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตามรายงานสถานะเศรษฐกิจ (Beige Book) ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯทั้ง 12 รัฐ ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัว และรายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนธันวาคมขยายตัวมากกว่าที่คาด นอกจากนี้ การเจรจาการค้าจีนและสหรัฐฯ มีความคืบหน้า โดยจีนเสนอเพิ่มปริมาณนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ในระยะ 6 ปีข้างหน้า ตลาดตอบรับเชิงบวกมากขึ้น ทั้งนี้ความไม่แน่นอนของภาวะรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการชั่วคราวมา 31 วันแล้ว และรัฐสภาอังกฤษมีมติไม่รับร่างข้อตกลง Brexit ของนายกรัฐมนตรี จึงอาจสร้างความผันผวนระยะสั้นให้ตลาด และกดดันการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล</p>
	JPMorgan Emerging Bond	+1.01%	+2.91%			
	iBoxx High Yield Index	+0.74%	+4.38%	M-SMART INCOME		
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.20%	+0.23%			<p>ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มูลค่าปรับขึ้น ตามตลาดสินทรัพย์เสี่ยง จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาดีกว่าคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้ง ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น ยืนเหนือ 50 และการเจรจาการค้าสหรัฐฯและจีนมีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและราคาน้ำมันดิบอาจสร้างความผันผวนได้ สำหรับตราสารหนี้แปลงสภาพจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยมูลค่าปรับลงเล็กน้อย ภายหลังตลาดสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว</p>

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียวเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สถานการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน